

????????? Administrator

?????????????????? 16 ??????? 2020 ????? 10:32 ? . - ?????????????? ?????????????????? 16 ??????? 2020 ????? 10:36 ? .

RCPT Letter จากกรรมการถึงสมาชิก

วันที่ 1 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563



สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกราชวิทยาลัยอาชีวศึกษาพื้นที่แห่งประเทศไทยทุกท่าน RCPT Letter จากกรรมการถึงสมาชิกฉบับนี้ เป็นฉบับแรกเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างราชวิทยาลัยอาชีวศึกษาพื้นที่ทุกท่าน โดยจัดทำเป็นรายปีๆ ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน

งานแรกที่กรรมการบริหารฯชุดนี้ดำเนินการคือ การจัดทำแนวทางปฏิบัติกรทำหัตถการทางอาชีวศึกษาในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาอื่น ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ทำให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นการนำหัตถการต่าง ๆ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแนวทางปฏิบัติดังกล่าว และแนวทางปฏิบัติของสมาคมวิชาชีพอื่น ๆ ได้ตาม QR Code นี้เลยครับ



หลังจากที่ ผม และ กรรมการบริหารฯชุดใหม่ได้เข้ามาทำงานให้กับราชวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ อย่างเจียว ๆ ตั้งแต่ 5 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากไม่มีพิธีการรับตำแหน่งซึ่งจัดในช่วงการประชุมวิชาการประจำปีในช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปี เพราะปีนี้เลื่อนไปเป็นปลายเดือนตุลาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 แต่เราก็เริ่มทำงานกันตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งเลยครับ



หลังจากเราตั้งหลักทำงานได้ 2 เดือนกว่า ด้วยการประชุมแบบออนไลน์ เราได้จัดการสัมมนาวางแผนกลยุทธ์ของราชวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากอธิบดีประธาน กรรมการบริหารเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ เป็นอย่างดี เราได้ทิศทางขององค์กรหรือ MVV ได้แก่ พันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) และค่านิยม (Value) จากการระดมสมองและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร นอกจากนี้เราได้นำเรื่องที่มีในการบริหาร เพื่อนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เรียกว่า Objectives and Key Results (OKR) มาใช้สำหรับการพัฒนาการทำงานของราชวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ อีกด้วย

อีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราหลาย ๆ คนคงระอพิงๆ คือเรื่องของการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ซึ่งเราเลื่อนมาจากเดือนเมษายนมาเป็น 29-31 ตุลาคม 2563 เราได้สอบถามความคิดเห็นจากสมาชิก และกรรมการจัดการประชุมได้ตัดสินใจจัดการประชุมแบบ Hybrid คือมีทั้งการประชุมแบบ Virtual และ Face to Face แต่ในระหว่างและจำกัดผู้เข้าในองค์กรประชุม รวมทั้งมีมาตรการในการป้องกัน COVID-19 และยังคงจัดที่ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรมรอยัลคิงพ่า พัทยาตามที่ตั้งเดิม เนื่องจากมีหอประชุมที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะรองรับผู้เข้าร่วมประชุมแบบวันละวัน โดยผู้ลงทะเบียนทุกคนจะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ทั้งสองแบบ และยังสามารถติดตามบันทึกการประชุมทางเว็บไซต์ได้ทั้งการประชุมอีกด้วย

หวังว่าจะไม่มีการระบาดของ COVID-19 ระลอก 2 เพื่อให้พวกเราชาวอาชีวศึกษาได้พบกันแบบปลายตุลาคณ์นี้ครับ

พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย